



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๒๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณช สอยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. - ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๔๘ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ ศปด.กทพ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี ๖๔ - ตรวจสอบมิวจราจร/ไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน
- ❖ ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงกรณีจับปรับ LINE Man จอด จยย.บนทางเท้า - กำชับ จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ

❖ ศปด.กทพ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี ๖๔ - ตรวจสอบมิวจราจร/ไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) สั่งการให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและผลการลดอุบัติเหตุและผลลดอุบัติเหตุทางถนนนำมากำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปด.กทพ.) ได้นำนโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์เน้นการยึดพื้นที่ (Area Approach) เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยกำหนดแนวทางดำเนินการเพิ่มความปลอดภัย ดังนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๔ เตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จากนั้นดำเนินการเข้มข้นในช่วง ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนลดอุบัติเหตุและสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงการเพิ่มความคล่องตัวด้านการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ว่า สำนักการโยธามีมาตรการตรวจสอบมิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างเป็นประจำทุกวันตามแผนการซ่อมปกติและแผนการตรวจสอบตามวงรอบในทุก ๆ ๑๕ วัน เพื่อซ่อมบำรุงทางและไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากตรวจพบมิวจราจรมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หรือระบบชำรุด จะเร่งจัดหน่วยซ่อมเข้าดำเนินการทันที ส่วนกรณีพบถนนชำรุดจากการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคอื่น ๆ ที่ทำงานในมิวจราจร เช่น การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือฝาท่อของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคชำรุด ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง สำนักการโยธาจะเร่งซ่อมแซมในเบื้องต้น แล้วแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขปโภคเจ้าของงาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

❖ ตั้ง กก.สอบ ...

❖ ตั้ง กท.สอบข้อเท็จจริงกรณีจับปรับ LINE Man จอด จยบนทางเท้า - กำชับ จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ

นางทิพวรรณ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการจับปรับพนักงานส่งอาหารที่ฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเขตบางซื่อ โดยตั้งข้อสังเกตเจ้าหน้าที่เทศกิจมีอำนาจยึดรถหรือไม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกับผู้กระทำผิดว่า กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศกิจพบผู้กระทำผิดจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณซอยกรุงเทพ-นนท์ ๒๓ ซึ่งขณะจับกุมผู้กระทำผิดไม่ยินยอมให้ยึดรถของกลางที่ใช้กระทำความผิด และด่าทอ พร้อมเรียกร้องขอใบสั่งจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบและเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ สำนักงานเขตฯ ไม่สามารถออกใบสั่งเหมือนเจ้าพนักงานจราจรได้ แต่มีอำนาจในการยึดรถของกลางที่ใช้กระทำความผิด จากนั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำรถของกลางมาเก็บรักษาไว้ในสำนักงานเขตฯ ซึ่งผู้กระทำความผิดยังไม่ได้เข้ามาเปรียบเทียบปรับ ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวในสื่อออนไลน์และเจ้าหน้าที่เทศกิจใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า การจับขี หรือจอดรถบนทางเท้าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบและเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับขั้นต่ำ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครห่วงใยความปลอดภัยของผู้สัญจรบนทางเท้า รวมทั้งผู้ใช้ยานพาหนะ จึงได้กวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับซึ่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดมาตรการเชิงรุกตั้งจุดจับปรับในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเปรียบเทียบปรับได้รวดเร็วพื้นที่ ซึ่งในช่วงตั้งแต่เดือน ก.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๔ สามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ ๓๘,๑๓๔ ราย ปรับเป็นเงิน ๔๑,๔๕๐,๕๐๐ บาท

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดจับขี หรือจอดรถบนทางเท้า พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ สิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบปรับ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน ให้เสนอเรื่องต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องต่อไป ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามนโยบายกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับซึ่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งผู้ใช้ยานพาหนะมีจิตสำนึกในการขับซึ่รถและเคารพกฎระเบียบมากขึ้น ทำให้กรุงเทพฯ มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม พร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร